



๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๕/ว ๑๔๖๙๑

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้แจ้งหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประเมินตนเองเบื้องต้น ในการตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสู่การขยายผลการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ

เพื่อให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

๒. ให้อำเภอประสานภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จิตอาสา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การสร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

๓. ให้อำเภอนำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไกและภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและการณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

/๔. ให้อำเภอดำเนินการ...

๔. ให้อำเภอดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เว็บไซต์ <http://bit.ly/40fiD5i> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร.๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗